

Nhận Hỗ Trợ Sức Khỏe Hành Vi



4 Nguồn Lực Chính ở Quận San Diego

Đường Dây Tiếp Cận và Khủng Hoảng của San Diego (ACL) 888-724-7240 Nếu quý vị cần thông tin hoặc trợ giúp để tìm các nguồn lực, thì đây là nơi quý vị nên tìm đến đầu tiên. Dưới đây là những dịch vụ khác mà quý vị cũng có thể kết nối. Quý vị có thể gọi đến ACL nếu quý vị muốn nhận thông tin về các chương trình, hỗ trợ cho bản thân hoặc nhận giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa.

Các Bộ Phận Ổn Định Khủng Hoảng Đây là những trung tâm nằm trong cộng đồng và ở gần hoặc ở bên trong các bệnh viện khác nhau. Các cơ sở này được thiết kế để cung cấp dịch vụ ổn định cho những người gặp khủng hoảng.

Các Dịch Vụ Ngoại Trú Những dịch vụ này do các phòng khám sức khỏe tâm thần và các nhà cung cấp khác của Quận San Diego cung cấp. Họ sắp xếp lịch hẹn cho những người gặp phải tình trạng rối loạn sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn sử dụng chất gây nghiện và có thể tiếp nhận thăm khám khẩn cấp không cần lịch hẹn.

Các Dịch Vụ Ứng Phó với Khủng Hoảng Khi quý vị gọi đến ACL, một điều phối viên được đào tạo sẽ trả lời cuộc gọi của quý vị và hỏi về tình huống mà quý vị đang gặp phải. Dựa trên câu trả lời của quý vị, điều phối viên sẽ xác định xem có cần triển khai một số dịch vụ ứng phó và can thiệp khủng hoảng nhất định hay không, chẳng hạn như Nhóm Ứng Phó Khủng Hoảng Lưu Động (MCRT) hoặc các dịch vụ cấp cứu.

Tùy thuộc vào tình huống của quý vị, chúng tôi có thể triển khai các dịch vụ ứng phó khủng hoảng khác nhau để giúp đỡ quý vị:

MCRT Nhóm thực thi không liên quan đến pháp luật

Nhóm Ứng Phó Khủng Hoảng Lưu Động



PERT Cơ quan thực thi pháp luật + bác sĩ lâm sàng

Nhóm Ứng Phó Khẩn Cấp về Tâm Thần



EMS Nếu có tình huống cấp cứu y tế

Dịch Vụ Y Tế Cấp Cứu



MCRT hoạt động 24/7 và có thể phản hồi nếu những điều sau đây đúng với tình huống của quý vị:

1. Không có thương tích cần chăm sóc y tế.
2. Không liên quan vũ khí hoặc sở hữu vũ khí đã biết.
3. Người này không liên quan đến hoạt động tội phạm nghiêm trọng cần dịch vụ ứng phó có sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật.
4. Người này không liên quan đến một cuộc điều tra thực thi pháp luật đang diễn ra.
5. Không có mối đe dọa bạo lực hoặc khả năng bạo lực ngay lập tức hoặc sử dụng bạo lực với người khác hoặc bản thân.

Nếu không đặc biệt yêu cầu phải có cơ quan thực thi pháp luật VÀ tất cả các tiêu chí ở trên đều được đáp ứng, thì điều phối viên có thể đề nghị cử MCRT đi ứng phó với tình huống khủng hoảng.

Nếu quý vị vẫn không chắc phải làm gì hoặc cần gì, hãy gọi cho **ACL 888-724-7240** để nói chuyện với một chuyên gia được đào tạo. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ này, hãy truy cập sandiegocounty.gov/mcrt/ và comresearch.org/pert.php.



LIVE WELL
SAN DIEGO